
เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
****************************** 

จ านวนสมาชิกทั้งหมด     จ านวน  30 คน 
จ านวนผู้มาประชุม         จ านวน  30 คน 
จ านวนผู้ไม่มาประชุม      จ านวน   -   คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน  8  คน 
ผู้เข้าประชุม 

     ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมิตรชยั ด่านปรีดา ประธานสภาฯ มิตรชัย ด่านปรีดา   
2 นายบุญม ี พืชผล รองประธานสภาฯ บุญม ี พืชผล   
3 นายพรรษา  เบญจมานุกร เลขานุการสภาฯ พรรษา  เบญจมานุกร   
4 นายเสมอ คุ้มทอง ส.อบต. หมู่ที่ 1 เสมอ คุ้มทอง   
5 นายบ ารุง ทักษิณ ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ ารุง ทักษิณ   
6 นายสมรัก เอกจิตร์ ส.อบต. หมู่ที่ 2 สมรัก เอกจิตร์   
7 นายธวชัชัย เรืองยงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ธวัชชัย เรืองยงค์   
8 นายชัยธวัช เรืองยงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ชัยธวัช เรืองยงค์   
9 นางสาวนันทน์ภัส ดัดงาม ส.อบต. หมู่ที่ 4 นันทน์ภัส ดัดงาม   

10 นายบรรจง โพธิ์ค า ส.อบต. หมู่ที่ 4 บรรจง โพธิ์ค า   
11 นางปราณ ี จันทนา ส.อบต. หมู่ที่ 5 ปราณ ี จันทนา   
12 นายธนวัฒน ์ คุ้มทอง ส.อบต. หมู่ที่ 5 ธนวัฒน ์ คุ้มทอง   
13 นายสนิท ศรีเท่า ส.อบต. หมู่ที่ 6 สนิท ศรีเท่า   
14 นางอรุณ ี วงษ์ศรี ส.อบต. หมู่ที่ 7 อรุณี วงษ์ศรี   
15 นางโสรญา ดวงศรี ส.อบต. หมู่ที่ 7 ค าตัน ดวงศรี   
16 นายส าเนียง อินทร์จันดา ส.อบต. หมู่ที่ 8 ส าเนียง อินทร์จันดา   
17 นายวรัญญ ู รอดเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 8 วรัญญู รอดเจริญ   
18 นายสมศักดิ ์ สีพิราม ส.อบต. หมู่ที่ 9 สมศักดิ์ สีพิราม   
19 นางสาวแสงเดือน ศรีพิราม ส.อบต. หมู่ที่ 9 แสงเดือน ศรีพิราม   
20 นางสมเพียร อินทรสุข ส.อบต. หมู่ที่ 10 สมเพียร อินทรสุข   
21 นายสชุาต ิ จิตจ านงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 10 สุชาต ิ จิตจ านงค์   
22 นายพสักฤต มีศรี ส.อบต. หมู่ที่ 11 ชาญธวชั มีศรี   
23 นายสงัวาล จันทะพนัธ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 11 สังวาล จันทะพนัธ ์   
24 นายบุญม ี สีตา ส.อบต. หมู่ที่ 12 บุญม ี สีตา   
25 นายประจวบ ศรีนาค ส.อบต. หมู่ที่ 12 ประจวบ ศรีนาค   
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   ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
26 นายบุญเลิศ วงษ์ภูธร ส.อบต. หมู่ที่ 13 บุญเลิศ วงษ์ภูธร   
27 นายประสิทธิ ์ ทาเล ส.อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธิ ์ ทาเล   
28 นางสาวสมพร ไพพิสิฐ ส.อบต. หมู่ที่ 14 สมพร ไพพิสิฐ   
29 นางปริยากร กรรเชียง ส.อบต. หมู่ที่ 14 ปริยากร กรรเชียง   
30 นางอภิรด ี ศรีปราชญ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 15 อภิรดี ศรีปราชญ ์   
31 นายชินธปิ เรืองสา ส.อบต. หมู่ที่ 15 ชินธปิ เรืองสา   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

     ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชูชาต ิ ดัดงาม นายก อบต.ทา่แยก ชูชาต ิ ดัดงาม   
๒ นายเสริม จันทะพนัธุ ์ รองนายก อบต.ท่าแยก เสริม จันทะพนัธ ์   
๓ นายพชิิต ตะเภาพงษ ์ รองนายก อบต.ท่าแยก พิชิต ตะเภาพงษ ์   
๔ นายไพวัลย ์ เรืองสา เลขานายก อบต.ทา่แยก ไพวัลย ์ เรืองสา   
๕ นายส ารวย แม่นปืน ผู้อ านวยการกองชา่ง ส ารวย แม่นปืน   
๖ นางปิยนชุ นนท์มุต ิ ผู้อ านวยการกองคลัง ปิยนชุ นนท์มุต ิ   
๗ นางสาวจิราภรณ ์ เจนดง หัวหน้าส านักปลัด จิราภรณ ์ เจนดง   
8 นางสาวชลธิดา ด่านระงบั นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชลธิดา ด่านระงบั   

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

     ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 -   -   -   - -  

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
  เมื่อได้เวลาประชุมแล้วประธานสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยกได้เชิญสมาชิกสภาฯ และ
คณะผู้บรหิารพร้อมทั้งพนักงานงานส่วนต าบลท่าแยกเข้าร่วมประชุม เพื่อด าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เร่ือง  ขอความร่วมมือในการจัดงานวนัแม่แห่งชาติ 
ประธานสภาฯ  : - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้

สิริกิติ์  พระบรมราชนิีนาถ  ในรัชการที่  9  ในวันเสาร์  ที่  12  สิงหาคม  2560  เวลา  
07.00  น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยก  โดยมีกิจกรรมสาธารณะกุศล
ต่างๆ  อาทิ  เชน่  ปล่อยปลา  ปลูกปา่  เฉลิมพระเกียรติ  จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภา
องค์การบริหารสว่นต าบลทุกท่านมารับงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
1.2 ขอความร่วมมือประชาสัมพนัธ์โครงการ “มือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา” 

ประธานสภาฯ - ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวง
สาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  กสทช.  คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี  จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย  และบริษัทไปรษณยี์ไทย  จ ากัด  ได้ร่วมมือกันจัดท าโครงการ  
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“มือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา”  โดยขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้งานทุกสภาพ  ทุกรุ่น  
ทุกยี่ห้อ  ซึ่งถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์  ดังนัน้  คณะผู้จดัท าโครงการฯ  จึงขอความ
อนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการฯให้ประชาชนในพืน้ที่ทราบ  และขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานฯ  เพื่อจัดตั้งจุดปดิปา้ยประชาสัมพันธ์รบับริจาคมือถือที่ไม่ใช้แล้ว  โดยทั้งนีท้าง
บริษัทไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  จะเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมเพื่อจัดส่งให้กับส่วนกลางโดยสามารถ
แจ้งเจ้าหน้าทีไ่ปรษณยี์ในเขตพื้นที่ของท่าน  เพื่อมารับถุงบรรจโุทรศัพท์หรือน าส่งไปรษณียท์ุก
สาขา  โดยไม่เสียคา่ใช้จา่ยใดๆทั้งสิ้น 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
   1.3 ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันตรายจากไฟฟ้าในฤดฝูน 
ประธานสภาฯ - ด้วยการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว  ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟฟา้ในฤดู

ฝนที่ใชไ้ฟฟา้อยู่กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว  หากพบเห็นจุดอันตรายเก่ียวกับ
ระบบจ าหน่ายไฟฟา้ที่ไมป่ลอดภัย  เช่น  สายไฟขาด  เสาไฟฟา้เอน  เสาไฟฟา้ล้ม  หรือมีสิ่ง
ผิดปกติเกี่ยวกับไฟฟา้  โปรดแจง้มาที่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดสระแก้ว  ดังนี้ 

1. แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง  โทร.  037 – 242720 
2. Call  Center  1129 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผ่านมา 
ประธานสภาฯ  - ในระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2560 

เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2560  ขอให้ทุกท่านตรวจสอบเอกสาร  หากมีข้อผิดตรงใหน  
ขอแก้ใขอย่างไร  ให้ที่ประชุมแจ้งได้เลยครับ  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก           
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2560 
ด้วยคะแนน 29 ต่อ 0 โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องด่วน 
   3.1 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดตั้งที่พักสงฆบ์้านหนองปรือให้เป็นวัด 
ประธานสภาฯ  - ในระเบียบวาระนีส้ืบเนื่องมาจากวาระเดิม  โดย  นายทองสุข  พิมเพราะ  ราษฎรหมู่ที่  8  

บ้านคลองผักขม  ได้ยืน่ค าร้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ จัดตัง้ที่พักสงฆ์บา้นหนองปรือ  หมู่
ที่  8  บ้านคลองผักขมให้เป็นวดั  ซึ่งเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2554  สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแยกได้ประชุมสภาฯ และได้มีมติเห็นชอบไปแล้วนัน้  ทางนายทองสุข  พิมเพราะ  
ได้ด าเนนิการติดต่อหน่วยงานทีว่่าการอ าเภอเมืองสระแก้ว  ซึ่งได้รับแจ้งวา่  มติดังกลา่วไม่
เป็นปัจจบุัน  ซึง่เป็นสภาฯชุดเก่า  จึงอยากให้สภาฯชุดนี้  ลงมตใิหม่  เร่ืองการให้ความ
เห็นชอบ  เร่ือง  การจัดตั้งส านกัสงฆ์บ้านหนองปรือให้เป็นวัดและจะได้น ามติทีป่ระชุมสภาฯ 
แห่งนี้ไปด าเนินการติดต่อหน่วยงานที่มีอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  การจัดตั้งวัด  ต่อไป  ซึ่งใน
ระเบียบวาระนี้  ผมขอมติทีป่ระชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ  ในการด าเนินการจัดตั้งส านักสงฆ์บ้านหนองปรือ  หมู่ที่  8  ให้
เป็นวัด  ด้วยคะแนน  29  ต่อ  0  โดยประธานสภาฯงดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 4   ญัตติที่ค้างพิจารณา 
- ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 5 :  ญัตติข้อบญัญัตทิี่พิจารณาใหม ่
5.1 เรื่องการพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ประธานสภาฯ :  - ผมขอเรียนเชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแยก  แถลงงบประมาณครับ 
นายกองค์การบริหารฯ :  - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกทุกทา่นครับ  

บัดนี้ถึงเวลาคณะผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แยกอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกทุกทา่นได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวทางนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลงั 

1.1 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป 
ในงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแยก  มีสถานะการเงิน  ดังนี ้
1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิน้   41,131,649.02  บาท 
1.1.2  เงินสะสม    12,435,358.44  บาท 
1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม   20,550,157.95  บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  ตั้งไว้  -  บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ตั้งจา่ยไว้  -  บาท 
1.1.6  เงินกู้คงค้าง  -  บาท 

   2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
        2.1  รายรับทั้งสิ้น  ตั้งรับไว้  59,958,025  บาท  ประกอบด้วย 
        หมวดภาษีอากร      ๓๒๓,000  บาท 
    -ภาษีบ ารุงท้องที ่      ๒๒๐,๐๐๐  บาท 
    -ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ      ๑๐๐,000  บาท 
    -ภาษีปา้ย          ๓,000  บาท 
         หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต     5๐,000  บาท 
         หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน               320,000  บาท 
         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      300,000  บาท 
         หมวดภาษีจัดสรร           2๓,0๐๐,000  บาท 
         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          ๑๒,839,๑๒๕  บาท 
         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดยระบุวัตถุประสงค ์        ๒๓,125,๙00  บาท 
         2.2  รายจ่าย  ตั้งจา่ยไว้  59,958,025  บาท  ประกอบด้วย 
    -  ส านักปลัด ตั้งจ่าย           14,374,540  บาท 
    -  กองคลัง ตั้งจ่าย             1,936,100  บาท 
    -  กองช่าง ตั้งจ่าย           9,870,160  บาท 
    -  กองการศึกษา ตั้งจ่าย           15,255,085  บาท 
    -  งบกลาง ตั้งจ่าย           18,522,140  บาท 

ซึ่งรายละเอียดโครงการตลอดจนค่าใช้จา่ยต่างๆ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.2561  ได้ส่งไปพร้อมกับระเบียบวาระประชุมแล้วนั้น  จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาด าเนินการต่อไปครับ 
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ประธานสภาฯ :  - ตามที่ทา่นนายกฯได้แถลงร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ไป
แล้วนั้น  มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายจะซักถามเร่ืองใดหรือไม่  เนื่องจากการพิจารณารา่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี้  จะมีทั้งหมด  3  วาระ  แบ่งเป็น  1.  ขั้นรับหลักการ   
2. ขั้นแปรญัตติ  และ  3.  ขั้นพิจารณาลงมติตราเปน็ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ซึ่งการพิจารณานี้จะพจิารณา  3  วาระ  รวดเดียวไมไ่ด้  ดังนี้  ในวาระแรก  ขั้นรับหลักการนี้  
สมาชิกฯ สามารถจะอภิปรายได้  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม  เพื่อพิจารณารับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  นี้ครับ 

มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560  ด้วยคะแนน  29  ต่อ  0  โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ประธานสภาฯ    -  เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระแรกไปแล้วนัน้  ต่อไปการพิจารณาวาระที่  2  ข้ันแปร
ญัตติ  ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาคณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ 

ประธานสภาฯ :  - ส าหรับการพิจารณาในวาระตอ่ไป จะเปน็การพิจารณาในวาระที่ 2 คือการแปรญัตติ  
   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ 
สมาชิกสภาฯ : -โดย นายเสมอ  คุ้มทอง สมาชกิสภาฯ อบต. หมู่ที่ 1 บ้านปา่ระก า ได้เสนอขอให้ตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้ที่ประชุมตัง้คณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่ 
ประธานสภาฯ :  -ตามค าเสนอขอแปรบัญญัติ ทีส่มาชิกสภาฯ ได้เสนอขอแปรญัตติ เพื่อกลั่นกรองข้อบัญญัติ
   งบประมาณทีไ่ด้จัดท าให้มีความถูกต้องตามระเบียบข้อบัญญัติ และกฎหมายต่อไป จงึใคร่
   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ทา่น ต่อไปครับ 
สมาชิกสภาฯ :  -โดย นายชนิธิป  เรืองสา สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 15 เสนอให้ใช้คณะกรรมการชุดใหม่ 
ประธานสภาฯ :  -ผมขอมติที่ประชุมทีจ่ะใช้คณะกรรมการแปรบัญญัติชุดใหม่ด้วยครับ 
ที่ประชุมสภาฯ : -มีมติให้ใช้คณะกรรมการแปรบัญญัติชุดใหม่ด้วยคะแนน 29 ตอ่ 0 เป็นเอกฉันท์ โดย

ประธานสภาฯงดออกเสียง 
ประธานสภาฯ :  -เมื่อในที่ประชุมมีมติให้ใช้คณะกรรมการแปรบัญญัติชุดใหม่ กระผมขอให้เสนอชื่อ 
   คณะกรรมการพิจารณาร่าง ฯ และผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่านด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ :  -โดย นางอรุณี  วงษ์ศรี  สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 7  เสนอชื่อนายประจวบ  ศรีนาค สมาชิก 
   สภา อบต. หมู่ที่ 12 และมีผู้รบัรอง 2 ท่าน คือ นายธวัชชัย เรืองยงค์ สมาชิกสภา อบต. 
   หมูที่ 3 และนายบุญมี  สตีา  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่12 เป็นผูร้ับรอง 
สมาชิกสภาฯ :  -โดย นายชนิธิป  เรืองสา สมาชกิสภา อบต. หมูที่ 15  เสนอชือ่ นายบรรจง  โพธิ์ค า สมาชิก

สภา อบต. หมูที่ 4 และมีผู้รบัรอง 2 ท่านคือ นายส าเนียง  อินทร์จันดา สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 8  และ นางปราณี  จันทนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 เป็นผู้รบัรอง 

สมาชิกสภาฯ : -โดย นายชัยธวัช  มีศรี  สมาชกิสภาอบต. หมูที่ 3  เสนอชื่อ นายสมศักดิ์  สีพิราม สมาชิก
สภา อบต. หมูที่ 9  และมีผู้รบัรอง 2 ท่านคือ นายธนวฒัน์  คุม้ทอง  สมาชิกสภา อบต.            
หมู่ที่ 5  และนายวรัญญู  รอดเจริญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 เป็นผู้รับรอง 

สมาชิกสภาฯ : -โดย นายพัสกฤต  มีศรี  สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 11  เสนอชือ่นายชนิธิป  เรืองสา สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ 15 และมีผู้รบัรอง 2 ท่านคือ นางสาวนันท์นภัส  ดัดงาม สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 4 และนายประจวบ  ศรีนาค สมาชิกสภา อบต .หมูที่ 12 เป็นผู้รับรอง 

สมาชิกสภาฯ :    -โดยนายประจวบ  ศรีนาค  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12 เสนอชื่อ นายเสมอ  คุ้มทอง 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 12  และมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายบ ารงุ  ทักษิณ สมาชิกสภา อบต.
หมูที่ 1  และนางโสรญา  ดวงศรี สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 7 เป็นผู้รับรอง 
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ประธานสภาฯ :  -มีท่านใดจะเสนอซ่ึงคณะกรรมการแปรบัญญัติอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ :  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ :  -เมื่อในประชุมไม่มีทา่นใดเสนอชื่อเพิ่มเติมกระผมขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการพิจารณา

ร่าง ดังนี ้
 1. นายบรรจง  โพธิ์ค า   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 
 2. นายประจวบ ศรีนาค   สมาชิกสภาอบต. หมูที่ 12 
 3. นายชนิธิป เรืองสา   สมาชิกสภาอบต. หมูที่ 15 
 4. นายเสมอ คุ้มทอง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 
 5. นายสมศักดิ ์ สีพิราม   สมาชิกสภาอบต. หมูที่ 9 

- เมื่อที่ประชุมมีมติให้ใช้กรรมการแปรญัตติชุดใหม่  กระผมเห็นควรส่งร่างข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจา่ย ฉบบันี้ แกค่ณะกรรมการพิจารณาร่างเพื่อด าเนินการพิจารณา และแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบบันีต้ามค าเสนอขอแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ และ
ก าหนดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยฯคืนต่อสภาฯ   ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560  
เวลา 08.30 – 16.30 น. ต่อไป กระผมขอหยุดการพิจารณา เร่ืองร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้เพียงเท่านี ้  

นายพรรษา  เบญจมานุกร - ก าหนดการประชุมสภาฯ คร้ังต่อไป  คือวันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  4  คร้ังที่  2/2560 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

5.2 เรื่องการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 1 

ประธานสภาฯ  - ขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนา 
   สามปี  (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) (เพ่ิมเติม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
ปลัด อบต.  -  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  ทา่นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เคารพ   

ท่าแยก  ผม นายพรรษา เบญจมานุกร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก  ในนาม
คณะกรรมการจัดการประชุมประชาคมชุมชนต าบล  ขอกล่าวรายงานให้ท่านประธานและ
ผู้เข้าร่วมประชุมในที่นี้ทราบ  เนื่องด้วยพระราชบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นนัน้  หมายถงึแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวสิาหกิจที่
เก่ียวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพฒันาท้องถิ่น  รบัทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การ
พัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวชิาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น า 
 ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี 

ในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีนัน้  ตามระเบียบดงักล่าว  องค์การบริหารส่วน 
ต าบล  จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ให้แล้ว
เสร็จภายตุลาคม ๒๕๕๙ นี้  ทัง้นี้  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทา่แยก  ได้ด าเนินการจัด 
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ประชุมประชาคมชุมชน  ไปเมื่อวันที่  18  ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  ทั้ง  15 หมู่บ้าน  และ
ได้น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมชุมชนดังกลา่วเข้าทีป่ระชุมประชาคมชุมชนต าบลใน
คร้ังนี้  เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสนิใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน
แก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น   

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ วรรคท้าย โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
   เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  
   แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาสามปีต่อไป  
   ส าหรับรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) ขอมอบให้ 
   ปลัด อบต.เป็นผู้ชี้แจง 
ปลัด อบต.  - อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๓)(๔) วรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการ
   พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีแล้ว  เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
   อนุมัติร่างแผนสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   เพ่ือให้ ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
   แผนพัฒนาสามปีต่อไปบัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต าบลท่าแยก พิจารณา
   ร่างแผนพัฒนาสี่ปี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕9 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
   เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอสภา อบต. ในวันนี้ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ 

จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เป็นไปตามระเบียบฯ  
   จึงขอให้สภา อบต.ท่าแยก ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) 
   ตามท่ีแจกให้กับทุกท่านแล้ว    
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดต้องการเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 -  
   ๒๕64)  หรือไม่ครับ  
   -ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
ที่ประชุม    -มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) ขององค์การ
   บริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 

ระเบียบวาระที่ 6 :  ญัตติอื่นๆ 
-ไม่มี 

ประธานสภาฯ : -เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดน าเสนอแล้ว  ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 
 
  
       

                        (ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                  (นายพรรษา  เบญจมานุกร) 
                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่แยก 
 



 
 

        (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม 
       (นายมิตรชัย  ด่านปรีดา) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
 

ลงชื่อ                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายเสมอ คุ้มทอง) 
 
 

ลงชื่อ                       รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายประจวบ  ศรีนาค) 
 

 
ลงชื่อ                       เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                 (นางสาวนันท์นภัส  ดัดงาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


